

## Alberta sắp hết nguồn cung vắc-xin COVID-19 Alberta to run out of COVID-19 vaccine supply

Ngày 18 Tháng Một 2021 [Yêu cầu về truyền thông](#) [Media inquiries](#)

Thủ Hiến Jason Kenney đã đưa ra tuyên bố sau đây về việc cung cấp vắc-xin ở Alberta:

“Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta (Alberta Health Services) đã cung cấp gần 90,000 liều cho nhân viên và những người chăm sóc sức khỏe và các cư dân đủ điều kiện với việc tiếp tục chăm sóc trong tỉnh bang tính cho đến nay. Chúng tôi tiếp tục dẫn đầu các tỉnh bang lớn về tốc độ tiêm chủng vắc-xin COVID-19. Đây là một tin tích cực.

“Tôi cũng vui mừng thông báo rằng đợt tiêm chủng liều đầu tiên đã được thực hiện tại tất cả 357 cơ sở chăm sóc dài hạn và các cơ sở sinh sống được hỗ trợ chỉ định trong tỉnh bang.

“Tuy nhiên, do sự gián đoạn nguồn cung đột xuất mà chính phủ liên bang đã thông báo vào tuần trước, Alberta sẽ không còn liều vắc-xin nào nữa để tiêm như những liều đầu tiên vào cuối ngày hôm nay hoặc sớm ngày mai.

“Theo đó, sẽ không chấp nhận thêm các cuộc hẹn tiêm liều đầu tiên mới và một số cuộc hẹn liều đầu tiên đã đặt trước sẽ được xếp lịch lại trong những ngày tới để đáp ứng nguồn cung hạn chế. Liều lượng đã được phân bổ để bảo đảm liều thứ hai có sẵn cho những cuộc hẹn đã được cam kết.

“Như tôi đã nói nhiều lần kể từ khi việc triển khai vắc-xin của chúng ta bắt đầu, khả năng chúng ta nhận được số vắc-xin cần thiết đến tay người dân Alberta bị giới hạn bởi số liều vắc-xin mà chúng ta có trong tay. Thật khó chịu khi thấy điều này xảy ra trong khi các quốc gia khác, như Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, và Israel đã nhận được số lượng vắc-xin lớn hơn đáng kể.

“Tôi thất vọng sâu sắc về tình hình mà chúng ta hiện đang phải đối mặt. Thông tin vào ngày 15 tháng Một rằng các lô hàng Pfizer sẽ bị cắt giảm từ 20 đến 80 phần trăm trong những tuần tới chỉ làm tăng thêm sự thất vọng của chúng ta và có nghĩa là chúng ta đã phải làm chậm lại đáng kể kế hoạch tiêm chủng của mình.

### Thông tin liên quan

Xem họp báo

[Watch the news conference](#)

Xem hình ảnh từ họp báo

[View photos from the news conference](#) (sẽ có sau sự kiện)

### Yêu cầu về truyền thông

**Christine Myatt**

780-446-2179

Phó Giám Đốc Truyền

Thông/Thư Ký Báo Chí, Văn

Phòng Thủ Hiến Bang

“Alberta hiện có khả năng cung cấp 50,000 liều mỗi tuần. Vào tháng Ba, chúng tôi dự kiến có thể tiêm chủng khoảng 200,000 liều mỗi tuần. Nhưng chúng tôi không có nguồn cung cấp để đáp ứng. Thật không may, điều này có nghĩa là việc tiêm chủng theo kế hoạch cho các cá nhân First Nations và Métis cùng người già trên 75 tuổi đã bị tạm ngưng.

“Tôi muốn bảo đảm với người dân Alberta rằng bất chấp sự chậm trễ này, chúng tôi vẫn sẵn sàng để tăng cường ngay lập tức và quay trở lại với số lượng tiêm chủng kỷ lục ngay khi liều lượng đầy đủ được bàn giao. Chúng tôi vẫn không nản lòng trong những nỗ lực của mình nhằm cung cấp vắc-xin đến những người cần chúng nhất.”